

Bánh quy Chính sách

Gì là bánh quy?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà các trang web đặt trên thiết bị của bạn khi bạn đang duyệt. Chúng được xử lý và cất giữ qua cửa sổ của bạn web trình duyệt, và có thể tiêu biểu là đọc trên của bạn Tương lai lượt truy cập. Trong chung, ở đó là bốn các loại của bánh quy dựa trên trên Cái gì mục đích họ giao banh.

- Cookie cần thiết nghiêm ngặt - Những cookie này rất cần thiết để bạn duyệt trang web và sử dụng Tính năng, đặc điểm, như là như truy cập chắc chắn khu vực sau đó Địa điểm.
- Cookie tùy chọn - còn được gọi là "cookie chức năng", những cookie này cho phép một trang web nhớ những lựa chọn bạn đã thực hiện trong quá khứ, như ngôn ngữ bạn thích, khu vực bạn muốn báo cáo thời tiết hoặc tên người dùng và mật khẩu của bạn là gì để bạn có thể tự động khúc gỗ trong.
- Cookie thống kê - Còn được gọi là "cookie hiệu suất", những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng một trang web, như những trang bạn đã truy cập và những liên kết nào bạn đã nhấp vào. Để của họ mục đích Là đến cải thiện trang mạng chức năng. Cái này bao gồm bánh quy từ bên thứ ba phân tích dịch vụ như Dài như các bánh quy là vì các loại trừ sử dụng các chủ nhân của các trang web đã truy cập.
- Cookie tiếp thị - Những cookie này theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn để giúp các nhà quảng cáo phân phối nhiều hơn liên quan, thích hợp quảng cáo hoặc đến giới hạn bao nhiêu lần bạn xem một quảng cáo.

Gì loại cookie không AdsPower sử dụng?

AdsPower chỉ còn sử dụng các tiếp theo hai gõ phím của bánh quy vì các tiếp theo mục đích.

- Cookie tùy chọn- AdsPower chỉ sử dụng cookie tùy chọn để ghi nhớ thiết lập của bạn trong quá khứ trong gọi món đến tối ưu hóa thông tin trình bày cho bạn.
- Số liệu thống kê bánh quy- AdsPower Mà còn sử dụng ngày thứ ba buổi tiệc bánh quy của Google phân tích vì mục đích của giúp đỡ chúng tôi hiểu cách trang web đang được sử dụng. Google Analytics thu thập dữ liệu, cookie của bên thứ nhất liên quan đến thiết bị / trình duyệt, địa chỉ IP và các hoạt động trên trang web / ứng dụng để đo lường và báo cáo thống kê Về người dùng các tương tác. Google sử dụng Google phân tích đến cung cấp các Google phân tích dịch vụ đo lường cho AdsPower. Để biết thêm thông tin về cookie Google Analytics, Xin vui lòng đọc [ở đây](#).

Opt ngoài

Để chọn không tham gia cookie của chúng tôi được sử dụng để ghi nhớ ngôn ngữ bạn chọn khi truy cập trang web của chúng tôi, vui lòng tìm hướng dẫn quản lý và xóa cookie qua www.allaboutcookies.org.
Để chọn không tham gia thứ ba buổi tiệc bánh quy của Google Phân tích, Xin vui lòng nhấp chuột [ở đây](#).